



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๗๔,๖๕๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวปล้มผลงานนิสิต 'ความจริงเขื่อนแม่วงก์' คนชมคลิปแสนกว่า

● ม.ล.อุสุมา สุขสวัสดิ์ อาจารย์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวิชาเรียนที่มีชื่อว่า Digital Media and Society ได้ออกแบบวิธีการเรียนการสอนคือ นอกจากเรียนแล้วก็ให้ทำโปรเจกต์ไปด้วยตลอดทั้งเทอมวิชานี้ต้องการสอนให้นิสิตรู้ว่าสื่อดิจิทัลนั้นมีผลต่อสังคมอย่างไร มีพลังอย่างไร กระตุ้นให้นิสิตหาข้อมูล หาข้อเท็จจริงและมาร่วมกันทำงาน หัวข้อแต่ละหัวข้อจะคุยให้เด็กฟัง เพราะเด็กๆ สมัยนี้เขาสนใจแต่วิธีการทำงาน แต่เรื่องประเด็นทางสังคมเขามีน้อย เราจึงกระตุ้นและชวนให้นิสิตคิด เด็กกลุ่มนี้เรียนภาพยนตร์มา เขามีวิธีการเทคนิคการทำภาพยนตร์ แต่สิ่งที่พวกเขาขาดก็คือเรื่องราวที่จะนำเสนอว่าจะเสนอเรื่องราวไหนดีเพื่อให้สังคมตระหนักและร่วมเรียนรู้ เปลี่ยน

แนวคิด ความรู้สึกและความเชื่อของคนในสังคม ในฐานะที่เป็นผู้สอนจึงต้องกระตุ้นให้เขาคิดให้มาก และปลูกฝังด้านจิตสำนึกในตัวตนของพวกเขาขึ้นมา ทำให้เราได้คลิปเรื่อง "ความจริงของการสร้างเขื่อนแม่วงก์" ขึ้นมา ความจริงแล้วคลิปเรื่องนี้ นิสิตทำเสร็จมา 1 ปีแล้ว ตอนนั้นยังไม่มีกระแส คนดูยังน้อย ไม่มีคนรู้จัก เด็กๆ จึงได้ไปปรึกษากับทางชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มศว ซึ่งก็เป็นเพื่อนๆ กัน ชมรมอนุรักษ์เขาเข้มแข็งในการทำงานด้านการอนุรักษ์อยู่แล้ว จึงช่วยเผยแพร่คลิปเรื่องนี้ให้และนำไปแชร์บนเฟซบุ๊กของชมรมอนุรักษ์

จากนั้นชมรมอนุรักษ์ก็แชร์ไปถึงมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและอาจารย์ศศิณี เฉลิมลาก ก็เข้าไปแชร์ ส่งผลให้คลิปนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเกิดประโยชน์และมีผู้ชมสนใจเพราะกระแสเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก์กำลังมาแรง คนต้องการรับรู้ข้อมูล สิ่งสำคัญที่เราบอกข้อเท็จจริงทำสื่อให้ง่ายและต้องบอกข้อเท็จจริงให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้คนมาดูคลิปนี้มีจำนวนแสนกว่าคนแล้ว

